
 

   

SÚÐAVÍKURHREPPUR 
FUNDARGERÐ 

6. FUNDUR SVEITARSTJÓRNAR, KJÖRTÍMABILIÐ 2018-2022 

 
 

Árið 2018, fimmtudaginn 8. nóv. kl. 8:30, var haldinn fundur í sveitarstjórn 
Súðavíkurhrepps í fundarsal Álftavers, Grundarstræti 1.  
 
Mætt voru Guðbjörg Bergmundsdóttir, Steinn Ingi Kjartansson, Elín 
Gylfadóttir í forföllum Samúels Kristjánssonar, Karl Guðmundur Kjartansson 
og Elsa Borgarsdóttir.   
 
Pétur G. Markan, sveitarstjóri, ritaði fundargerð.  
 

Fundur settur klukkan 8:30. 
 
Steinn Ingi Kjartansson bauð viðstadda velkomna og athugaði með 
lögmæti fundarins.  
 
Oddviti bauð fundarmönnum að ganga til umræðu um fyrsta lið á dagskrá. 
 
 
Dagskrá: 

1. Skýrsla sveitarstjóra.  

2. Fundargerð fræðslu, menningar, kynningar og tómstundarnefndar 

frá 30. okt. 

3. Fundargerð atvinnu og landbúnaðarnenfndar frá 1. nóv. 

4. Erindi frá ferðamálafélagi Súðavíkurhrepps. 

5. Heilbrigðisnefnd Vestfjarða og fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 

6. Forsendur fjárhagsáætlunnar 2019. 

7. Fundargerð hafnarsambandsins nr. 406 frá 5. okt. 

8. AkvaFuture – kynning á áætlununum fyrirtækisins í Ísafjarðardjúpi, 

fjörðum Súðavíkurhrepps. 

9. Erindi frá HSV vegna unglingalandsmóts 2021. 

10. Erindi frá Vestfjarðastofu – Vestfirðingar. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1. Skýrsla sveitarstjóra lögð fram. Skýrslan er aðgengileg á sudavik.is. 

2. Fundargerðin lögð fram. 

3. Fundargerðin lögð fram. 

4. Frekari umræðu vísað til fjárhagsáætlunnar. Sveitarstjórn lýsir yfir vilja til að byggja upp 

ferðamannaáningu í Vatnsfirði. Stefnt að því að senda inn umsókn inn í framkvæmdasjóð 

ferðamannastaða árið 2019. Sveitarstjóra falið að hafa samband við Minjastofnun varðandi 

frágang á svæðinu. 

5. Lagt fram. 

 

6. Pétur leggur fram samantekt Sambands íslenskra sveitarfélaga, unnin af Sigurði Á. Snævarr.  

7. Lagt fram. 

8. Verkefni og áætlanir Akva Future í Ísafjarðardjúpi kynnt.  



 

   

9. Sveitarstjórn fagnar og styður umsókn HSV um að halda unglingalandsmóti UMFÍ sumarið 

2021. 

10. Sveitarstjóra falið að ganga frá aðild sveitarfélagsins í verkefninu að upphæð 50 þús. 

11. Önnur mál. Rætt um dýpkun hafnarinnar. Sveitarstjóra falið að vinna að umsóknum varðandi 

fjármögnun. 

 

 

Fleira ekki gert. 

 
Fundi slitið kl. 12:05 

 
 
 
     Guðbjörg Bergmundsdóttir                       Karl Guðmundur Kjartansson                
          

 
 
 

      Elín Gylfadóttir                                          Elsa Borgarsdóttir                
 
 

Steinn Ingi Kjartansson 
oddviti 

 

                                  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


